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Cofnodion Cyfarfod Cyngor Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd ddydd Iau 10 Chwefror 2022 
am 10:00 drwy gyfarfod hybrid  

Yn bresennol:  Patrick Younge (Cadeirydd), Yr Athro Colin Riordan, Yr Athro Rudolf Allemann, 
Yr Athro Rachel Ashworth, Paul Baston, Professor Marc Buehner, Ricardo Calil, 
Hannah Doe, Gina Dunn, Judith Fabian, Yr Athro Dame Janet Finch, Yr Athro 
Ken Hamilton, Michael Hampson, Christopher Jones, Jan Juillerat, Dr Joanna 
Newman, John Shakeshaft, Y Barnwr Ray Singh, Dr Janet Wademan, Professor 
Damian Walford Davies, Yr Athro Stuart Walker, Agnes Xavier-Phillips.. 

Mynychwyr:  Yr Athro John Atack [Cofnodion 2001-2008], Katy Dale [Cofnodion], Bruna Gil, 
Rashi Jain, Vari Jenkins, Claire Morgan [Cofnodion 2001-201], Ruth Robertson, 
Claire Sanders, yr Athro Simon Ward [Cofnodion 2001-2008], Darren Xiberras.  

2001 Croeso  

2001.1 Croesawyd pawb i'r cyfarfod, yn enwedig yr Athro Marc Buehner a oedd wedi 
ymuno â'r Cyngor fel yr Aelod o’r Staff Academaidd.  

2002 Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

2002.1 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dr Pretty Sagoo, a David Simmons  

2003 Datgan Budd 

Nodwyd 

2003.1 bod gwrthdaro rhwng buddiannau i'r Is-gadeirydd mewn perthynas ag eitem 
Agenda 19 [Cynnig i ymestyn tymor swydd Is-gadeirydd presennol y Cyngor]; 
byddai'r Is-gadeirydd yn gadael y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.  

2004 Cofnodion y cyfarfod blaenorol  

Derbyniwyd papurau 21/429 Cofnodion Cyngor 24 Tachwedd 2021 a 21/430 
Cofnodion y Cyngor (Cyfarfod Arbennig) 11 Ionawr 2022.  Siaradodd y Cadeirydd 
am yr eitem hon. 

Nodwyd  

2004.1 y cynigiwyd i funud 1976.2 yn cael ei ddiwygio, i ddisodli'r gair "archwiliad" 
gydag "adolygiad".  

 Penderfynwyd 

2004.2 cymeradwyo cofnodion 24 Tachwedd 2021 ac 11 Ionawr 2022, yn amodol ar y 
gwelliant uchod i bapur 21/429.  
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2005 Materion yn codi o’r Cofnodion  

Derbyniwyd Papur 21/431 Materion yn codi o'r cofnodion blaenorol. Siaradodd y 
Cadeirydd am yr eitem hon. 

Nodwyd 

2005.1 [cofnod 1983.7] y gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â'r ffynhonnell a'r 
cyd-destun ar gyfer y ffigurau a gyflwynwyd; cadarnhaodd Llywydd Undeb y 
Myfyrwyr mai erthygl newyddion gan y BBC oedd y ffynonellau ar gyfer y data 
(ar gyfer yr ystadegyn bod un o bob deg menyw 16-24 oed wedi dioddef o 
ymosodiad rhywiol yn y flwyddyn ddiwethaf) ac astudiaeth gan Sefydliad Polisi'r 
Tasglu Hoyw a Lesbiaidd Cenedlaethol (ar gyfer yr ystadegyn bod traean o 
fyfyrwyr israddedig LGBTQ+ wedi profi aflonyddu yn y flwyddyn ddiwethaf); 
sicrheid bod myfyrwyr yn cynnwys cyfeirnodau wrth gyflwyno gwybodaeth i'r 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y dyfodol;  

2005.2 [Cofnodion 1981, 1947.9, 1952.4 a 1952.5] nodwyd bod y materion hyn wedi'u 
cau oherwydd eu bod yn gynwysedig yn Niwrnod Datblygu'r Cyngor ym mis 
Chwefror 2021; roedd y cynlluniau ar gyfer y diwrnod wedi cael eu disodli ers 
hynny a bydd y Tîm Llywodraethu Corfforaethol yn gwneud gwaith dilynol ar yr 
eitemau hyn i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau;   

2005.3 [Cofnod 1944.1] bod sgyrsiau ar ganlyniadau'r Arolwg Staff wedi dechrau fel 
rhan o sefydlu’r Cadeirydd a byddai diweddariad yn cael ei ddarparu i'r Cyngor 
maes o law. 

2006 Eitemau gan y Cadeirydd  

 Nodwyd 

2006.1 yr estynnodd y Cadeirydd ddiolch i’r Cadeirydd blaenorol, ac i’r holl aelodau a 
swyddogion y Cyngor a oedd wedi cyfarfod ag ef yn ystod ei gyfnod ymsefydlu; 
o'r sgyrsiau hyn, amlygwyd profiad y myfyrwyr fel blaenoriaeth allweddol ond 
roedd yn bwysig sicrhau bod hyn yn cael sylw ochr yn ochr â materion eraill ac 
na chafodd ei flaenoriaethu ar draul meysydd pwysig eraill megis profiad staff;  

2006.2 na chodwyd a’r isadeiledd digidol yn fynych mewn sgyrsiau hyd yma, ond 
roeddent yn feysydd pwysig i fynd i'r afael â nhw;  

2006.3 bod llawer o waith da yn cael ei wneud o fewn y Brifysgol a bod angen rhoi 
rhagor o gyhoeddusrwydd iddo;  

2006.4 y dylai rôl y Cyngor ganolbwyntio ar strategaeth ac atebolrwydd, a mater i'r 
pwyllgor oedd bwrw ymlaen â materion gweithredol;  

2006.5 roedd ymddiriedaeth yn hanfodol i waith y Cyngor ac na ddylid rhannu 
gwybodaeth sensitif â phobl eraill;  
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2006.6 bod y cynllun ar gyfer y Diwrnod Datblygu ym mis Chwefror wedi ei ddiwygio ac 
y byddai'n canolbwyntio ar effaith Covid ac effaith hyn ar y strategaeth a 
dangosyddion perfformiad allweddol a gwaith y Brifysgol wrth symud ymlaen; 
byddai'r diwrnod yn cael ei gynnal yn bersonol ac ni fyddai hybrid yn bosibl 
oherwydd fformat y dydd; byddai rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu gyda'r 
aelodau yn fuan.  

2007 Camau Gweithredu gan y Cadeirydd ers y cyfarfod diwethaf 

Derbyniwyd papur 21/432, 'Camau Gweithredu’r Cadeirydd ers y cyfarfod 
diwethaf'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon. 

Nodwyd  

2007.1 bod y Cadeirydd, ers y cyfarfod diwethaf, wedi cymeradwyo'r canlynol drwy 
gamau gweithredu’r Cadeirydd:  

• Gweithredu Gweithred Ymddeoliad CUPDF  

• Cymeradwyo aelodau gweddillol Panel Cynghori Arianwyr  

• Penodi'r Athro Ruedi Allemann i'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau.  
 

2008 Cyflwyniad gan y Sefydliad Darganfyddiadau Meddygaeth 

 Ymunodd yr Athrawon John Atack a Simon Ward, Cyd-Gyfarwyddwyr y Sefydliad 
Darganfod Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd, â'r cyfarfod i roi 
cyflwyniad ar y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau;  

 Nodwyd 

2008.1 bod y Sefydliad Darganfyddiadau Meddygol wedi'i sefydlu dair blynedd yn ôl ac 
roedd yn ganolfan darganfod cyffuriau o safon diwydiant gyda'r nod o ddarparu 
buddion i gleifion; roedd cyllid yn bennaf o wobrau grant ymchwil, a ategir gan 
gyllid gan y Brifysgol;  

2008.2 bod y ganolfan yn cynnig lle unigryw i harneisio gwybodaeth ddiwydiannol ochr 
yn ochr â gwyddoniaeth gref ac amgylchedd clinigol, gan ganiatáu i ymchwil gael 
ei harneisio er budd cleifion; roedd hyn yn unigryw i Gaerdydd;  

2008.3 mai'r nod am y pum mlynedd gyntaf oedd sefydlu'r sefydliad a phortffolio 
prosiectau; byddai'r pum mlynedd dilynol yn canolbwyntio ar ddatblygu 
masnacheiddio a datblygu meysydd therapiwtig eraill ymhellach;  

2008.4 bod y broses yn cychwyn gydag ymchwil a gynhyrchodd ddata peilot i gefnogi 
ceisiadau ariannu (roedd cyllid y Brifysgol yn ofynnol am hyn); defnyddiwyd hyn 
wedyn ar gyfer ceisiadau grant, gan arwain at fasnacheiddio;  

2008.5 bod y sefydliad yn gweithio gyda myfyrwyr ôl-raddedig ar brosiectau penodol ac 
yn ceisio hyrwyddo'r gwaith sy'n cael ei wneud gan yr athrofa gyda phoblogaeth 
y myfyrwyr;  
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2008.6 bod y sefydliad wedi dod o hyd i gwmnïau fferyllol i fod yn gefnogol ac yn 
galluogi;  

2008.7 bod y sefydliad yn ceisio codi ymwybyddiaeth i wahanol grwpiau o fewn y 
Brifysgol, i benderfynu a oedd meysydd i'w gwella a rhannu arferion gorau;  

2008.8 roedd y syniad yn cael ei roi i ddatblygu canolfan niwrowyddoniaeth drosiadol yn 
Ne Cymru;  

2008.9 nad oedd cysylltiad uniongyrchol rhwng y sefydliad a'r GIG ar hyn o bryd ond 
roedd yn ceisio datblygu cysylltiadau o'r fath;  

2008.10 bod y telerau masnacheiddio ar gyfer y gwaith a wnaed gan yr MDI yn cyd-fynd â 
gweithgareddau masnacheiddio eraill a wnaed gan y Brifysgol;  

2008.12 bod y sefydliad wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth dderbyn grantiau gan 
Ymddiriedolaeth Wellcome ac yn edrych ar ffynonellau incwm eraill;  

 Gadawodd yr Athro John Atack a'r Athro Simon Ward y cyfarfod. 

2009  Adroddiad Yr Is-ganghellor i'r Cyngor 

Derbyniodd bapur 21/433C Adroddiad is-Ganghellor i'r Cyngor. Gwahoddwyd yr 
Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hwn. 

 Nodwyd  

2009.1 bod sylw wedi bod yn y wasg ar ddigwyddiad trasig hunanladdiad myfyrwyr; 
roedd y BBC wedi cysylltu â'r Brifysgol am gyfweliad ac roedd eisiau aros nes i 
adroddiad y crwner gael ei gyhoeddi cyn darparu hyn; yr oedd yr Is-Ganghellor 
wedi darparu'r cyfweliad yn Saesneg a'r Dirprwy Is-Ganghellor yn Gymraeg; 
byddai'r Is-Ganghellor yn estyn allan at y teulu'n bersonol;  

2009.2 bod ceisiadau a dyfarniadau ymchwil yn is na'r blynyddoedd blaenorol oherwydd 
effaith y pandemig (mynediad cyfyngedig i gyfleusterau, canolbwyntio ar 
addysgu ac ati);  

2009.3 [Hepgorwyd]  

.1 [Hepgorwyd] 

.2  [Hepgorwyd] 

.3 [Hepgorwyd] 

.4 [Hepgorwyd] 

2009.4 bod dirywiad o ran gwerth a chyfaint y ceisiadau ymchwil tra hefyd yn gynnydd 
mewn incwm ymchwil, gan fod oedi cyn gwario incwm ymchwil yn dilyn grant yn 
cael ei ddyfarnu (ac felly'n syfrdanol rhwng ymgeisio am grant ac incwm ymchwil 
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gwario); roedd y lefel is bresennol o geisiadau yn awgrymu lefel is o incwm 
ymchwil yn y dyfodol;  

2009.5 bod y Brifysgol wedi ymuno â'r rhaglen "aros gyda gwyddoniaeth" i annog y DU 
a'r Swistir i aros gyda Horizon Europe. 

2010 Profiad y Myfyrwyr  

Siaradodd Claire Morgan, PVC Addysg a Phrofiad Myfyrwyr , a Hannah Doe, 
Llywydd Undeb y Myfyrwyr am yr eitem hon. 

2010.1 bod Llywydd Undeb y Myfyrwyr wedi nodi'r canlynol sy’n deillio o’u hadroddiad:  

.1 y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021 lle y 
penderfynwyd penodi Swyddog y Gymraeg amser llawn ar gyfer Prifysgol 
Caerdydd (gyda'r teitl Is-lywydd Cymraeg, Diwylliant a Chymuned);  

.2 swm sylweddol o arian a gafwyd gan CCAUC i gefnogi lles myfyrwyr;  

.3 nifer o ddigwyddiadau sydd ar y gweill a allai fod o ddiddordeb i aelodau'r 
Cyngor (gan gynnwys Varsity Cymru ar 27 Ebrill);  

2010.2 bod y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr wedi darparu’r 
wybodaeth ddiweddaraf am Lais y Myfyriwr;  

2010.3 bod y thema hon wedi'i gwreiddio yn yr NSS trwy dri phrif gwestiwn ar gyfleoedd 
i fyfyrwyr roi adborth, ar deimladau myfyrwyr bod y safbwyntiau hyn yn cael eu 
gwerthfawrogi gan staff ac ar eglurder ynghylch sut y gweithredir adborth; 
perfformiodd y Brifysgol yn wael ar gyfer y cwestiynau hyn; 

2010.4 bod nifer fechan o ysgolion yn perfformio'n dda ar y cwestiynau hyn; roedd y 
rhain yn ysgolion llai yn bennaf a oedd yn canolbwyntio ar un pwnc neu 
ddisgyblaeth;   

2010.5 bod sawl ffordd o dderbyn adborth myfyrwyr heb fawr o gydlynu na chysondeb; 
roedd cyfathrebu ynghylch hyn hefyd yn canolbwyntio ar botensial yn hytrach 
nag ar fyfyrwyr presennol gydag amlygrwydd cyfyngedig ar y campws;  

2010.6 i fynd i'r afael â hyn, penodwyd Arweinydd Academaidd Llais y Myfyriwr yng 
Ngwanwyn 2021 ac roedd gwerthusiad modiwl wedi'i ailgynllunio; peilotwyd 
mecanweithiau newydd i ymgysylltu a chipio adborth myfyrwyr;  

2010.7 roedd gwella modiwlau wedi cael ei lansio gyda system newydd o adrodd a 
newidiad cyflymach mewn canlyniadau, ond yn anffodus roedd cyfradd ymateb 
isel; roedd gwaith i'w wneud i symud tuag at adrodd canol modiwl (yn hytrach 
na diwedd modiwl);  

2010.8 bod y camau nesaf yn canolbwyntio ar wella'r dadansoddiad data, symleiddio'r 
mecanweithiau a gwella amlygrwydd, a darparu dyraniadau adnoddau i Ysgolion 
i gefnogi'r ddolen adborth;  
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2010.9 bod y system cynrychiolwyr dosbarth yn cael ei hadolygu er mwyn sicrhau ei fod 
yn effeithiol;  

2010.10 i blymio dwfn o ardal benodol o NSS ym mhob cyfarfod Cyngor gael ei groesawu;  

2010.11 nad oedd materion iechyd meddwl yn cael sylw penodol gan yr arolygon a 
drafodwyd yma; gall fod cyfeirnodau at iechyd meddwl mewn sylwadau 
ansoddol a fyddai'n cael eu rhannu â thîm Bywyd Myfyrwyr lle y bo hynny'n 
briodol. 

2011 Canlyniad Grŵp Gorchwyl a Gorffen: Argymhelliad Adolygiad Llywodraethu 8 
Uwch Lywodraethwr Annibynnol  

Derbyniwyd Papur 21/435C Canlyniad Grŵp Gorchwyl a Gorffen: Argymhelliad 
Adolygiad Llywodraethu 8 Uwch Lywodraethwr Annibynnol.  Siaradodd Judith 
Fabian, Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen am yr eitem hon. 

Nodwyd 

2011.1 bod argymhelliad o'r adolygiad effeithiolrwydd a wnaed gan Jonathan Nicholls 
oedd penodi Uwch Lywodraethwr Annibynnol (SIG);  

2011.2 cafodd grŵp gorchwyl a gorffen ei gynnull i adolygu hyn a phleidleisiodd yn 
unfrydol i beidio bwrw ymlaen â phenodi SIG ar hyn o bryd;   

2011.3 bod adolygiad o ddisgrifiadau rôl ar gyfer SIG wedi amlygu rhai bylchau o fewn 
rolau presennol y Cyngor a manylwyd ar y rhain yn y papur;  

2011.4 er efallai nad oedd angen SIG, roedd yn bwysig sicrhau bod y broses ddwysáu ar 
gyfer pryderon mewn perthynas â gweithfeydd y Cyngor yn glir ac yn dryloyw;  

2011.5 o ystyried y gwahanol strwythurau llywodraethu ar draws Sefydliadau Addysg 
Uwch yng Nghymru, roedd yn fwy priodol i sefydliadau benderfynu penodi SIG ar 
sail unigol.  

 Penderfynwyd 

2011.6 cymeradwyo argymhelliad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen, i beidio â phenodi Uwch 
Lywodraethwr Annibynnol;  

2011.7 ar gyfer cylch gwaith Is-gadeirydd i gael ei adolygu mewn perthynas ag elfennau 
o'r rôl SIG nad ydynt eisoes wedi'u cynnwys yn ddigonol, gan gynnwys llwybrau 
uwchgyfeirio digonol a phriodol.  

 

2012 Diweddariad ar Gynlluniau Pensiwn y Brifysgol 

Derbyniwyd Papur 21/475C Diweddariad ar Gynlluniau Pensiwn Prifysgol.  
Siaradodd Darren Xiberras, y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon. 
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Nodwyd  

USS 

2012.1 roedd ymgynghoriad a oedd yn cynnig diwygiadau i fudd-daliadau ond yn cadw 
cyfraddau cyfrannu ar 9.7% ar gyfer aelodau a 21.4% i gyflogwyr wedi cau ar 17 
Ionawr 2022; bu pryder ynghylch y cynnig i gapio chwyddiant ar 2.5%, yn hytrach 
na'r gyfradd bresennol o 5%;  

2012.2 yn dilyn yr adborth hwn, roedd UUK wedi cyhoeddi cyfathrebiadau a oedd yn 
cynnig cadw'r cap ar 5% tan Ebrill 2025, a fyddai'n arwain at gostau 0.3% o 
gyflog; fel arfer byddai hyn yn cael ei rannu 0.2% i gyflogwyr a 0.1% i weithwyr 
ond byddai angen ymgynghoriad pellach ar gyfer hyn; felly cynigiwyd gadael 
cyfraddau gweithwyr heb newid a'r gost yn cael ei thalu gan y cyflogwr trwy 
estyniad cymedrol i'r cynllun adfer;    

 CUPS 

2012.3 y byddai'r cynllun DC hwn yn cael ei ddarparu gan Legal & General ac yn 
effeithiol o 1 Mawrth 2022;   

2012.4 bod y Weithred wedi ei chyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth y Cyngor ac roedd 
bellach wedi cael ei hadolygu gan y timau cyfreithiol;  

2012.5 disgwylid y byddai UCU yn cyflwyno cynnig ffurfiol yn y JNC ar 11 Chwefror; 
byddai hyn yn cynnig proses cynyddu cyfraniadau tan 2024, gan godi cyfraddau 
cyfraniadau gweithwyr o 9.8% i 13.9% a chyfraddau cyfraniadau'r cyflogwr o 
21.4% i 29.1%; yn achos Prifysgol Caerdydd, roedd pob pwynt canran gyfystyr â 
thua £2m, gyda chyfanswm o tua £15m erbyn 2024; hoffai UCU hefyd gael 
prisiad d pellach eleni;  

 Penderfynwyd 

2012.6 cymeradwyo Gweithred Cyfranogi ar gyfer Cynllun Pensiwn newydd DC rhwng 
Prifysgol Caerdydd a Legal and General; 

2012.7 cytuno bod y Weithred Cyfranogi ar gyfer y manteision risg ar gyfer y Cynllun DC 
newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Canada Life yn cael ei gymeradwyo drwy 
Weithredu gan y Cadeirydd, ar ôl cwblhau'r adolygiad cyfreithiol. 

Gadawodd Claire Morgan y cyfarfod ar ôl yr eitem hon.   

 

 

2013 Diweddariad ar y Cynllun Buddsoddi Cyfalaf 

Derbyniwyd Papur 21/385C Diweddariad ar y Cynllun Buddsoddi Cyfalaf.  
Siaradodd Darren Xiberras, y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon. 
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Nodwyd 

2013.1 [Hepgorwyd] 

2013.2 [Hepgorwyd]  

2013.3 [Hepgorwyd] 

2013.4 [Hepgorwyd] 

2013.5 [Hepgorwyd] 

2013.6 [Hepgorwyd] 

2013.7 [Hepgorwyd] 

 Penderfynwyd 

2013.8 y byddai o fudd i'r Cyngor weld y gofynion ôl-groniad o ran cynnal a chadw; 

2013.9 am i ddiweddariad ar y rhestr o brosiectau buddsoddi posibl dros y 5-10 
mlynedd nesaf yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor.  

2014 Diweddariad Rhaglen CIC a chais i dynnu arian wrth gefn CIC ar gyfer Prosiect 
Offer Ystafell Lân 

Derbyniwyd Papur 21/477C Diweddariad Rhaglen CIC a gofyn am gael arian wrth 
gefn CIC ar gyfer y Prosiect Offer Ystafell Lân.  Siaradodd yr Athro Damian 
Walford Davies, Dirprwy Is-Ganghellor am yr eitem hon. 

Nodwyd 

2014.1 bod Bouygues wedi gor-addo o ran trosglwyddo'r adeilad ac roedd y dyddiad ar 
gyfer hyn wedi symud o 10 Ionawr 2022 i 28 Chwefror 2022; roedd hyn er mwyn 
sicrhau y byddai nifer o fanylion adeiladu yn cael eu cwblhau i safonau gofynnol 
y Brifysgol; roedd staff wedi cael gwybod am yr oedi hwn;  

2014.2 [Hepgorwyd] 

2014.3 [Hepgorwyd];  

2014.4 bod y prosiect yn edrych yn gadarn yn ariannol, gyda'r sefyllfa risg ddiweddaraf 
yn cael ei adlewyrchu yn y papur;  

2014.5 bod priodweddau acwstig y swyddfeydd y cyfeirir atynt yn y papur yn fater 
hanesyddol ac nid oedd eto yn amlwg a fyddai angen unrhyw gamau liniaru;  

2014.6 bod y Dirprwy Is-Ganghellor wedi adolygu'r rhaglen flaenllaw ar gyfer prosiect 
TRH ac nad oedd yn rhagweld y byddai unrhyw broblemau eraill;  
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2014.7 bod y gwaith ar adolygu'r strategaeth ystadau wedi dechrau, yn unol â gofynion 
niwtraliaeth carbon.  

 Penderfynwyd 

2014.8 cymeradwyo'r cais am dynnu arian wrth gefn ar gyfer prosiect yr ystafell lân, 
sydd gwerth £[Hepgorwyd]. 

2015 Newidiadau ac Adnewyddiadau i 50-51 Plas y Parc 

Derbyniwyd Papur 21/421C Addasiadau ac Adnewyddiadau i 50-51 Plas y Parc.  
Siaradodd y Prif Swyddog Gweithredu am yr eitem hon. 

Nodwyd 

2015.1 bod yr achos busnes yn cynnwys ystyriaethau ynghylch ôl troed carbon;  

2015.2 bod yr adeilad wedi ei leoli yng nghanol y campws a chyn hynny roedd 
gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr ynddo;  

2015.3 bod Addysg Barhaus a Phroffesiynol (CPE) yn yr Adeilad Mathemateg ar hyn o 
bryd a’r bwriad oedd ei ddymchwel oherwydd problemau gydag asbestos; roedd 
y Rhaglenni Saesneg (ELP) yn Nhŷ Deri a’r bwriad oedd dod â'r brydles i ben; y 
bwriad felly oedd adleoli'r ddau dîm yn 50-51 Plas y Parc;  

2015.4 [Hepgorwyd]; 

2015.5 bod yr NPV wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys senario amgen o dwf cymedrol yn 
niferoedd myfyrwyr ar gyfer ELP; arweiniodd hyn at NPV cyffredinol am 10 
mlynedd o £[Hepgorwyd], gyda NPV positif wedi'i gyflawni o flwyddyn 7; 

2015.6 bod £[Hepgorwyd] wedi cael ei gynnwys yn y cynllun buddsoddi tymor byr ar 
gyfer y prosiect hwn, a bod angen i’r swm uwch gael ei dynnu o’r cronfeydd wrth 
gefn;  

2015.7 bod arwyddion cynnar bod marchnad Tsieina yn adlamu ond bod angen ystyried 
arlwy mwy cynnil; roedd y Brifysgol yn adolygu arallgyfeirio'r farchnad myfyrwyr 
rhyngwladol ac yn credu bod sawl maes twf posibl;  

2015.8 gan nad oedd y gofod yn cael ei ddefnyddio at bwrpasau arbennig, byddai'r 
Brifysgol yn gallu defnyddio'r gofod ar gyfer dulliau amgen pe na fyddai’r twf yn 
niferoedd y myfyrwyr yn cael ei wireddu.  

 Penderfynwyd 

2015.9 cymeradwyo'r prosiect yn unol ag Opsiwn 2b gyda chyllideb ariannol cyfalaf o 
£[Hepgorwyd]. 

2016 Prosiectau Bondiau: Meini prawf ariannu arfaethedig ar gyfer y dyfodol  
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Derbyniwyd papur 21/411HC Prosiectau Bondiau: Meini prawf ariannu 
arfaethedig ar gyfer y dyfodol  Siaradodd Chris Jones, Cadeirydd Is-bwyllgor 
Buddsoddi a Bancio, a Darren Xiberras, Prif Swyddog Ariannol, am yr eitem hon. 

Nodwyd 

2016.1 [Hepgorwyd] 

2016.2 [Hepgorwyd] 

2016.3 [Hepgorwyd] 

2016.4 [Hepgorwyd] 

2016.5 [Hepgorwyd] 

2016.6 [Hepgorwyd] 

 Penderfynwyd 

2016.7 cymeradwyo'r argymhelliad opsiwn meini prawf ariannu a argymhellir a 
gyflwynwyd, o dan adran 5.4 o bapur 21/411HC, yng ngoleuni'r gwersi a 
ddysgwyd, y parodrwydd i dderbyn risg a'r defnydd o dapiau bondiau a nodwyd;  

2016.8 i roi diweddariad ar ddatblygu safle'r Mynydd Bychan yng nghyfarfod nesaf y 
Cyngor, nid achos busnes fyddai hwn ond trosolwg cyffredinol o'r anghenion a'r 
cynlluniau presennol.  

2017 Adroddiad Ariannol (Cyfrifon Rheoli Ariannol) 

Derbyniwyd Papur 21/412C Adroddiad Ariannol (Cyfrifon Rheoli Ariannol).  
Siaradodd Darren Xiberras, y Prif Swyddog Ariannol, am yr eitem hon. 

Nodwyd 

2017.1 [Hepgorwyd]; 

2017.2 [Hepgorwyd];  

2017.3 rhagwelwyd ar y pryd hwnnw y byddai'n sicrhau gwarged bach am y flwyddyn;  

2017.4 ei bod yn bwysig sicrhau gwarged gweithredu o flwyddyn i flwyddyn i sicrhau 
cynaliadwyedd ariannol. 

2018 Aelodau'r Senedd ar ddiweddariad y Cyngor  

Derbyniwyd Papur 21/436 aelodau'r Senedd ar ddiweddariad y Cyngor.  
Siaradodd Rashi Jain, Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd y Brifysgol, am yr 
eitem hon. 

Nodwyd 
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2018.1 bod yr Athro Ruedi Allemann, yr Athro Rachel Ashworth a Marc Buehner wedi 
gadael y cyfarfod;  

2018.2 y cynigwyd penodi'r staff academaidd am dymor arferol o dair blynedd; fodd 
bynnag, byddai deiliaid presennol y rôl yn dod â'u cyfnodau presennol i ben fel 
Rhag Is-Ganghellor, Pennaeth yr Ysgol ac aelod o’r Senedd yn y drefn honno yn 
2023 ac felly cynigiwyd cysoni eu dyddiadau gorffen eu cyfnodau ar y Cyngor â'r 
dyddiad hwn;  

2018.3 os bydd swydd wag achlysurol ar gyfer aelod o staff academaidd, byddai hyn yn 
cael ei lenwi drwy gynnal pleidlais yn y Senedd;  

2018.4 bod yr Athro Ruedi Allemann, yr Athro Rachel Ashworth a Marc Buehner yn ail-
ymuno â'r cyfarfod ar ddiwedd yr eitem hon.  

Penderfynwyd 

2018.5 cymeradwyo'r dyddiad gorffen ar gyfer telerau swydd yr aelodau canlynol ar y 
Cyngor (Pennaeth Coleg PVC, Pennaeth yr Ysgol yn 2022-23 a'r Aelod 
Academaidd arall o Staff o'r Senedd) yn cyd-fynd â'r casgliad ar 31 Gorffennaf 
2023; 

2018.6 pe bai swydd wag achlysurol yn codi yng nghategori Pennaeth Coleg neu PVC 
Pennaeth Ysgol, caniateir i olynydd y rolau hynny lenwi'r swydd wag achlysurol 
tan ddyddiad gorffen y tymor gwreiddiol. 

2019 Diweddariad ar y Cyfarwyddwr EDI – disgrifiad recriwtio a rôl 

Siaradodd yr Athro Damian Walford Davies, Dirprwy Is-Ganghellor am yr eitem 
hon. 

Nodwyd 

2019.1 ei bod wedi cael ei gytuno i benodi Pennaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a 
Chynhwysiant fel rôl amser llawn pwrpasol;  

2019.2 bod disgrifiad rôl wedi cael ei ddatblygu a byddai'n cael ei hysbysebu yn fuan, 
gan gynnwys yn allanol, mewn safle gradd 8;  

2019.3 byddai gwaith i ddatblygu'r tîm a'i lywodraethiant yn cael ei wneud ar ôl i 
apwyntiad gael ei wneud.  

2020 Cynnig i ymestyn tymor swydd Is-gadeirydd presennol y Cyngor  

 Derbyniwyd Papur 21/476C Cynnig i ymestyn tymor swydd Is-gadeirydd 
presennol y Cyngor.  Siaradodd Judith Fabian, Cadeirydd yr Is-Bwyllgor 
Enwebiadau, am yr eitem hon. 

Nodwyd 
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2020.1 bod yr Is-gadeirydd wedi gadael y cyfarfod;  

2020.2 bod yr Is-bwyllgor Enwebiadau yn cynnig estyniad dwy flynedd i dymor yr Is-
gadeirydd, o fis Gorffennaf 2022 i Orffennaf 2024; roedd hyn i ddarparu 
cefnogaeth i Gadeirydd newydd y Cyngor ac oherwydd profiad AD yr unigolyn;  

Penderfynwyd 

2020.3 cymeradwyo estyniad i aelodaeth lleyg Jan Juillerat ac estyniad i ail dymor y 
swydd fel Is-gadeirydd y Cyngor, hyd at 31 Gorffennaf 2024. 

2020.4 i adolygu'r Ordinhadau mewn perthynas â therminoleg i'w defnyddio mewn 
achosion o'r fath wrth symud ymlaen.  

Ail-ymunodd yr Is-gadeirydd â'r cyfarfod ar ddiwedd yr eitem hon. 

2021 Unrhyw Fater Arall  

2021.1 Nid oedd unrhyw faterion eraill. 

2022 Eitemau a dderbyniwyd er gwybodaeth 

2022.1 Derbyniwyd y papurau canlynol er gwybodaeth: 

Papur 21/437 Crynodeb o Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol  
Papur 21/445C Crynodeb o Ddangosfwrdd Adnoddau Dynol  
Papur 21/438C Adroddiad gan y Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd  
Papur 21/439C Adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau  
Papur 21/440C Adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu  
Papur 21/441C Adroddiad gan y Pwyllgor Dileu Swyddi  
Papur 21/442C Adroddiad gan y Pwyllgor Taliadau  
Papur 21/444 Adroddiad ar gyfer Llywydd Undeb y Myfyrwyr 
Papur 21/443 Selio Trafodion  

 

 

 


